



ที่ บก ๐๐๒๓.๓/ว ๑๖๕๖

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ถนนบึงกาฬ - นครพนม บก ๓๘๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการเรียนรู้) เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๗ - รุ่นที่ ๘

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดบึงกาฬ ที่ บก ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๓๘ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๘๔๕
ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดบึงกาฬได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการเรียนรู้) เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดจัดโครงการจำนวน ๖ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร นั้น

จังหวัดบึงกาฬได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากครูผู้สอนระดับปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตามที่กำหนด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการเรียนรู้) เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน ณ โรงแรมเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๗

ในการนี้ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. พิจารณาจัดส่งครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนแห่งละ ๑ - ๒ คน เข้าร่วมฝึกอบรม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด

๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เป็นค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฝึกอบรม อัตราคนละ ๖,๙๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ตามแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าฝึกอบรม ทั้งนี้ ระบบรับชำระเงินค่าลงทะเบียนจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ครบจำนวน ๒๐๐ คนต่อรุ่น และหรือเมื่อถึงกำหนด วันปิดระบบรับชำระเงิน และให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมนำสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการที่ธนาคารออกให้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียน/รายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด โดยถือว่าใบเสร็จรับเงินและหรือใบชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการเป็นหลักฐานการจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรับลงทะเบียน/รายงานตัว เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น

๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง (ไป - กลับ) ให้เบิกจ่าย จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง

๔. กรณีผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดพิจารณาจัดส่งบุคลากรรายอื่น เข้าร่วมการฝึกอบรมแทน โดยให้ทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและนำมายื่นในวันรายงานตัว และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนโดยไม่ต้องแก้ไขรายชื่อในสำเนาใบรับชำระ ค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงิน ค่าลงทะเบียนให้ในกรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกกรณี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายวินัย โตเจริญ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๗๗

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๘๐

ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
เลขที่รับ 4524
วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๗
เวลา.....ชื่อผู้รับ.....



ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๕๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๗ - รุ่นที่ ๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๔๘๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. ตารางการฝึกอบรม	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายละเอียดระยะเวลาในการลงทะเบียนฝึกอบรม	จำนวน ๑ ชุด
	๔. ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมฝึกอบรม	จำนวน ๑ ชุด
	๕. คำอธิบายการกรอกใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมฝึกอบรม	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดจัดโครงการจำนวน ๖ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ความละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เนื่องจากครูผู้สอนระดับปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตามที่กำหนด จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๔ วัน ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ดังนี้

รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๗

ในการนี้ ...

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาจัดส่งครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนแห่งละ ๑ - ๒ คน เข้าร่วมฝึกอบรม ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด

๒. ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เป็นค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการฝึกอบรม อัตราคนละ ๖,๙๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียน โครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ตามแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าฝึกอบรม ทั้งนี้ ระบบรับชำระเงินค่าลงทะเบียนจะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชี ครบจำนวน ๒๐๐ คนต่อรุ่น และหรือเมื่อถึงกำหนดวันปิดระบบรับชำระเงิน และให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมนำสำเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการที่ธนาคารออกให้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับลงทะเบียน/รายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยถือว่าใบเสร็จรับเงินและหรือใบชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการเป็นหลักฐานการจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะรับลงทะเบียน/รายงานตัว เฉพาะผู้ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น

๓. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง (ไป - กลับ) ให้เบิกจ่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๔. กรณีผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุจำเป็น ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดพิจารณาจัดส่งบุคลากรรายอื่น เข้าร่วมการฝึกอบรมแทน โดยให้ทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลและนำมายื่นในวันรายงานตัว และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนโดยไม่ต้องแก้ไขรายชื่อในสำเนาใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้ในกรณีที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่เข้าร่วมการฝึกอบรมทุกกรณี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวชฎาธาร มะลินิล โทร. ๐๙ ๑๗๗๙ ๗๘๕๖

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการเรียนรู้)

เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รุ่นที่ ๑ - ๖ ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗

รุ่นที่ ๗ - ๙ ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนวันแรกของการประชุม เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย : ครูปฐมวัย และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวนแห่งละ ๑ - ๒ คน

รุ่นที่	ระหว่างวันที่	โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป้าหมายในกลุ่มจังหวัด
๑	๒๓ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗	กระบี่ กาญจนบุรี ภาพสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย
๒	๖ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	เชียงใหม่ ตรัง ตรรก ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี
๓	๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี
๔	๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗	เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย
๕	๑๙ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗	ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี
๖	๒๕ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗	สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี
๗	๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลงทะเบียนได้ตามความประสงค์
๘	๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	
๙	๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๗	

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
 ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน) เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 วันที่ ๗ - ๙ ระหว่างวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗
 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

เวลา	วัน	๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.	๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.
วันที่หนึ่ง	รายงานตัว	๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.	มอบนโยบาย (ผู้บริหาร สด.)	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (มก./สส./อปท. และคณะ)	๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	อภิป്രาย : แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (มก./สส./อปท. และคณะ)	๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : การจัดทำประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (มก./มรภ.พม./สส./อปท. นักวิชาการอิสระ และคณะ)
				๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยและงานที่ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (มก./มรภ.พม./สส./อปท. นักวิชาการอิสระ และคณะ)	
วันที่สอง	๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.	๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (มก./มรภ.พม./สส./อปท. นักวิชาการอิสระ และคณะ)	๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : การรับมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยตัวคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย (มก./มรภ.พม./สส./อปท. นักวิชาการอิสระ และคณะ)
				๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : การรับมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (มก./มรภ.พม./สส./อปท. นักวิชาการอิสระ และคณะ)	
วันที่สาม	๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.	๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : การออกแบบการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (มก./มรภ.พม./สส./อปท. นักวิชาการอิสระ และคณะ)	๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : การรับมือกับเหตุการณ์ไม่เหมาะสม การส่งเสริมพฤติกรรมที่ดี การรับฟัง และการพูดคุยกับเด็ก (มก./มรภ.พม./สส./อปท. นักวิชาการอิสระ และคณะ)
				๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (มก./มรภ.พม./สส./อปท. นักวิชาการอิสระ และคณะ)	
วันที่สี่	๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.	๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : การสังเกตพัฒนาการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (มก./มรภ.พม./สส./อปท. นักวิชาการอิสระ และคณะ)	๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ : การใช้การประเมินสื่อและนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย (มก./มรภ.พม./สส./อปท. นักวิชาการอิสระ และคณะ)
				๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.	๑๗.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.	สรุปและประเมินผล	

วันที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

วันที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ๑. ตารางโครงการ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

๒. เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๔๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๓. เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

รายละเอียดระยะเวลาในการลงทะเบียนประชุม
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 และเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการเรียนรู้)
 เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่	ระหว่างวันที่	วันรายงานตัว		กำหนดวันเปิดระบบ การลงทะเบียน	กำหนดวันปิดระบบ การลงทะเบียน
		วัน/เดือน/ปี	เวลา		
๗	๓ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗	๓ สิงหาคม ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๘	๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗	๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๙	๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๗	๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบจำนวนผู้ชำระค่าลงทะเบียนในแต่ละรุ่นได้ทาง QR Code ๒ ท้ายนี้

หมายเหตุ

๑. ค่าใช้จ่ายในการประชุมให้เบิกจ่ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ประกอบด้วย
 - ๑.๑ ค่าลงทะเบียนคนละ ๖,๙๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ต้องเข้าพักคู่ โดยผู้ชายคู่ผู้ชาย และผู้หญิงคู่ผู้หญิง ณ โรงแรม/สถานที่จัดการอบรม
 - ๑.๒ กรณีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีความจำเป็นต้องเดินทางล่วงหน้าหรือกลับหลังเสร็จสิ้นโครงการ ให้เบิกค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดได้ตามสิทธิ
๒. การแต่งกายระหว่างการอบรม แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
๓. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันการเข้าร่วมประชุม เมื่อชำระค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบ Google Forms โดยสแกน QR Code ๑ ท้ายนี้
๔. สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่โครงการได้ที่
 - ๔.๑ นางสาวชฎาธาร มะลินิล โทร. ๐๙๑-๗๗๙๗๘๕๖
 - ๔.๒ นายศุภชัย หมื่นสัน โทร. ๐๙๗-๑๖๓๔๔๑๘
 - ๔.๓ นายชัยธวัช มหาทำนุโชค โทร. ๐๖๓-๒๑๐๔๗๔๑
 - ๔.๔ นางสาวกุลิสรา จำปาหอม โทร. ๐๙๘-๒๖๕๘๘๒๒



QR Code ๑ ยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรม



QR Code ๒ ตรวจสอบจำนวนผู้ชำระค่าลงทะเบียนแต่ละรุ่น

ที่ว่างสำหรับติดสำเนาเอกสารรับชำระเงินจากธนาคาร



ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้าร่วมอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ชื่อหลักสูตร : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัย : รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น :

9	9	4	1		
รหัส สด.		รหัสหลักสูตร		รหัสรุ่น	

 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือประเมินคุณภาพ
 การศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย (พัฒนาการผู้เรียน)
 เชื่อมโยงตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
 ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรม : _____

ชื่อหน่วยงาน : _____

อำเภอ : _____ จังหวัด : _____

แบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย



ส่วนของธนาคาร

Company Code : 9374 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อบรม/สัมมนา)

วันที่ _____
สาขา _____

ชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรม : _____

รหัสหลักสูตร-รหัสรุ่น (Ref. No.1) :

9	9	4	1		
รหัส สด.		รหัสหลักสูตร		รหัสรุ่น	

 * กรณีไม่ทราบรหัสรุ่น ให้ใส่เลข 00

รหัสหน่วยงาน (Ref. No.2) :

รหัส อบจ. / เทศบาล / อบต.							

จำนวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) : 6,900-

จำนวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวอักษร) : (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ค่าธรรมเนียมการชำระผ่านธนาคาร 10 บาท/รายการ

ลงชื่อ ผู้นำฝาก _____
โทรศัพท์ ผู้นำฝาก _____